

การยืนยันตัวตนอัตลักษณ์ด้วยการถ่ายรูปใบหน้า ทำให้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่ขึ้น  
ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัย 5 และไม่ว่าจะเป็นการสมัครใช้บริการ  
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ล้วนต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น



## 'ดิจิทัล ไอดี' คืออะไร ทำไม (ว่าที่) รมว.ดีอีเอส อยากทำ



แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่า ว่าที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) คนใหม่  
จะมาจากพรรคก้าวไกล คือ “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ”  
หรือไม่ เจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือยอมรับ

แต่ความคืบหน้าล่าสุดได้สร้างห้อง “ก้าว Geek” เพื่อเป็นคอมมูนิตี้  
ที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Discord ให้เป็นพื้นที่เสนาอโอดี ระดมสมอง และ  
หาแนวร่วมทำงานเกี่ยวกับนโยบาย และติดตามนโยบายของพรรค ซึ่ง  
ในห้องมีสมาชิกมากกว่าแสนรายแล้ว

ณัฐพงษ์ เปิดเผยถึง 2 นโยบายด่วนที่จะทำทันที หากได้เข้ามาเป็น  
รมว.ดีอีเอส คือการสร้างชุมชนแฮกเกอร์สีขาว บนเว็บไซต์ Hack.co.th  
และการเพิ่มการใช้งานยืนยันบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัลไอดี)  
แบบไม่มีต้นทุน เพราะมองว่าดิจิทัลไอดีต่อยอดการรับสวัสดิการภาครัฐ  
บนโลกดิจิทัลได้ต่อยอดไปถึงการกระจายอำนาจท้องถิ่น กระจายงบประมาณ  
ด้วยการเปิดให้คนท้องถิ่นเข้ามาประมูลงานรัฐ โดยมีดิจิทัลไอดียืนยัน  
ตัวตนว่าเป็นคนท้องถิ่นจริง

สำหรับนโยบายดิจิทัลไอดี หรือการใช้คิวอาร์โค้ดแทนบัตรประชาชน  
เริ่มผลักดันขึ้นในปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดระเบียบ

การลงทะเบียนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ เริ่มจากลงทะเบียนซิมการ์ดด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการยืนยันตัวตนอัตลักษณ์ด้วยการถ่าย  
รูปใบหน้า ทำให้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่ขึ้น ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ  
กลายเป็นปัจจัย 5 และไม่ว่าจะเป็นการสมัครใช้บริการ ทั้งออนไลน์และ  
ออฟไลน์ ล้วนต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น

ดังนั้น จึงมีแนวคิดนำเลขหมายมือถือมาเป็นโมบายไอดี อ้างอิงตัวบุคคล  
ที่เป็นเจ้าของเบอร์มือถือและเป็นเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อให้มีระบบ  
ยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล  
เบอร์โทรศัพท์ หรือบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่รั่วไหล และเปิดเผยใน  
สาธารณะ

ล่าสุด ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส คนปัจจุบัน ตั้งเป้าให้  
ประชาชนใช้ดิจิทัลไอดี 10 ล้านคนภายในปี 2566 จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้บริการประชาชนทุกเขตทั้งแบบออฟไลน์และ  
ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริง ดิจิทัลไอดี ยังไม่เชื่อมโยงกัน ประชาชน  
ต้องแสดงคิวอาร์โค้ด เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน

ดังนั้น หน้าทีของกระทรวงดีอีเอส คือ ต้องทำให้ดิจิทัลไอดีของทุก  
หน่วยงานเชื่อมโยงกัน ใช้เพียงคิวอาร์โค้ดเดียวก็สามารถยืนยันตัวตนได้  
ทุกหน่วยงานผ่านดิจิทัลไอดี เฟรมเวิร์ก เฟสแรกตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)  
อนุมัติมีทั้งหมด 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.มีดิจิทัลไอดีที่ครอบคลุมคนไทย นิติบุคคล  
และคนต่างชาติ 2.ต่อยอดใช้งานทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.ประชาชนสามารถใช้ดิจิทัลไอดีที่เหมาะสม เข้าถึงบริการออนไลน์ได้  
4.กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ข้อมูลและบริการทุนการพิสูจน์  
ตัวตนคนไทย คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย 5.ใช้ดิจิทัลไอดีทำธุรกรรมของ  
นิติบุคคลเป็นการใช้ดิจิทัลไอดีบุคคลธรรมดาของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

6.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานหลักให้ข้อมูลนิติบุคคล  
การทำธุรกรรมนิติบุคคลด้วยดิจิทัลไอดี 7.ประชาชน เข้าถึงบริการออนไลน์  
ของรัฐได้ด้วยดิจิทัลไอดี ไม่ต้องพิสูจน์ตัวตนซ้ำซ้อน 8.ใช้ดิจิทัลไอดีในภาพ  
รวม พร้อมพัฒนามาตรฐานกลาง หน่วยงานแต่ละเขตเตอร์นี้ไปประยุกต์ใช้  
ได้ และ 9.ใช้ดิจิทัลไอดีพัฒนาระหว่างรัฐและเอกชนได้